

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/พ.ศ.



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยมีผู้ร้องเรียนผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปัญหาครู อาจารย์ มีการลงโทษนักเรียน นักศึกษา เกินกว่าเหตุจำนวนมาก จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา แจ้งเวียนให้ครู อาจารย์ ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอให้ท่านกำชับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนของตนได้ถือปฏิบัติ ในการลงโทษนักเรียน ที่กระทำความผิด โดยมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนและเพื่อแก้ไขนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้นักเรียนรู้สำนึกในความผิด และกลับตัวกลับใจประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป โดยไม่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงหรือกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท อีกทั้งต้องลงโทษนักเรียนโดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติการณ์ความผิด และต้องเป็นโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพียง ๔ สถานคือ (๑) ว่ากล่าวตักเตือน (๒) ทำทัณฑ์บน (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ (๔) ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น หากมีการลงโทษนอกเหนือไปจากการลงโทษที่กำหนดไว้ หรือขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จะถือเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางวินัย ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และอาจเป็นความผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้นขอให้ท่านได้กำชับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรงค์ โล่ห์คำ )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๑-๓๒๑๑๓๗๐